

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คือ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ

ผู้มาร่วมประชุม

(ตามรายชื่อที่แนบ)

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุรียน สุริโยตร
ประธานคณะกรรมการฯ

ขอกราบสวัสดิ์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คือทุกท่านในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กระผมขอเปิดการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่คือตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรียน สุริโยตร
ประธานคณะกรรมการฯ

ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คือทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมในวันนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ประชาชนต้องปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือโควิด ๑๙ และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จึงขอให้ท่านปฏิบัติตัวโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการรวมกลุ่มชุมนุม กักตัวอยู่ภายในบ้าน ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน และล้างมือเป็นประจำ

นายกษิตกานต์ ปาจูง
รองปลัดเทศบาล

กราบเรียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คือทุกท่าน การติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น เป็นกรรมการคัดเลือก

จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น เป็นกรรมการคัดเลือก

จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นกรรมการคัดเลือก

จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหาร เป็นกรรมการคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก เป็นกรรมการ จำนวน ๒ คน

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่
ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดย
เปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก

ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมี
ขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง

ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียด
ของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตาม

และประเมินผล

(๔) ใ้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้เปิดเผยโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ซึ่งการติดตาม เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการประจำปีและในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานจะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คือ ติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายเทศบาลตำบลแม่คือเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่คือ จึงขอให้คณะกรรมการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นางนงนารถ คำราพิช	ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการชี้แจงการดำเนินงานแต่ละกองงาน ให้ที่ประชุมได้รับทราบค่ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
นายสันติ ชุนดี	ชี้แจงการดำเนินงานของกองช่างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้อำนวยการกองช่าง	และโครงการเกินศักยภาพ
นางสาวเกษศิริรินทร์ กันทะอินทร์	ชี้แจงการดำเนินงานของสำนักปลัดในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หัวหน้าสำนักปลัด	
นางพัชรี ธิราชวงค์	ชี้แจงการดำเนินงานของกองการศึกษาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล	ชี้แจงการดำเนินงานของกองคลังในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ผู้อำนวยการกองคลัง	จากกรณีเทศบาลตำบลแม่คือพบว่ายังมีเงินค้างชำระจำนวน ๑๗๓,๖๐๐

นางนงนาถ คำราพิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

บาท จากลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนอยู่จำนวน ๑๐ กลุ่ม ได้ตั้ง
งบประมาณขุดใช้อยู่ในแผนงานงบกลาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท ๐๓๑๐.๓/ว๐๑๓๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง แจ้งแนวทาง
การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งควรมีการติดตามหนี้ต่อไป
จากการชี้แจงรายละเอียดของการทำงานของหัวหน้าส่วนราชการและ
จากเอกสารประกอบ ขอนำเรียนปรึกษาใน แต่กองงานของเทศบาลตำบล
แม่คือควรมีการวิเคราะห์ตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

-KPI เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งก็แปลได้ว่า
“ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ” เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/
จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมี
ศักยภาพเพียงไร หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่

-K > Key : หัวใจหลัก, เป้าหมายหลัก, กุญแจสำคัญของความสำเร็จ

-P > Performance : ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ความสามารถในการ
ทำงาน

-I > Indicator : ดัชนีชี้วัด, ตัวชี้วัด

ประเภทของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

๑.การวัดผลทางตรง : ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประเภทนี้จะแสดงผล
ออกมาโดยตรงอย่างชัดเจน ไม่ต้องตีความใดๆ ตัวเลขบ่งบอกค่าตามความ
เป็นจริง และมีหลักฐานตรวจสอบได้ มาตรฐานวัดจะอยู่ในระดับ Ratio Scale
แบบมาตราวัดอัตราส่วน อย่างเช่น น้ำหนัก, ส่วนสูง, จำนวนสินค้า เป็นต้น

๒.การวัดผลทางอ้อม : ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประเภทนี้จะไม่
แสดงผลออกมาโดยตรงอย่างชัดเจน จะต้องวัดโดยผ่านกระบวนการทาง
สมองเพิ่มเติม เช่น การวัดทัศนคติ, ความรู้, บุคลิกภาพ เป็นต้น เป็นการ
ประเมินที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน มาตรฐานวัดจะ
อยู่ในระดับ Interval Scale หรือมาตรวัดอันตรภาค หรือมาตราวัดแบบ
ช่วง ที่ประเมินตามความเห็นส่วนบุคคล ชั่งน้ำหนักในการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ส่วนตัวที่แตกต่างกัน

(ข้อมูลจากเว็บไซต์ <https://th.hrnote.asia/orgdevelopment>)

อาทิเช่น โครงการที่ดำเนินการโดยภาพรวมเกิดประโยชน์อย่างไร คิดเป็น
ร้อยละเท่าไร และผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ในการดำเนินโครงการควรมีการรายงานผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละเท่าใด

โดยสรุปเป็นภาพรวมของโครงการ รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของ

โครงการนั้น ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งในฐานะผู้ดำเนินโครงการ มี

ข้อสังเกตในดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่ยังไม่เข้าใจและทราบรายละเอียด
ว่าเป็นอย่างไร

นายกษิตกานต์ ปาจุง
รองปลัดเทศบาล

ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดในระดับรายบุคคลและกลุ่มและเพิ่มจำนวนตัวชี้วัดให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการประเมินความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์ ทั้งจากประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน

นางนงนาถ คำราพิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรียน สุริโยตร
ประธานคณะกรรมการฯ

นำเสนอผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบ
จากการนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลฯในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่คือมีการดำเนินโครงการก่อสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากปีที่ผ่านมาการดำเนินโครงการไม่ครอบคลุมแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่คือแต่ละยุทธศาสตร์ อาจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่เกิดขึ้น ทำให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการของเทศบาลตำบลแม่คือต้องระงับ และไม่สามารถดำเนินการได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ คลี่คลายขอให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ

นายกษิตกานต์ ปาจุง
รองปลัดเทศบาล

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้มีเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหาที่พบ

๑. การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่คือ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการประชุมประชาคม การนำเสนอปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการ และโครงการ จะเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อย เป็นบุคคลเดิมๆและกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น ทำให้โครงการที่นำเสนอเข้ามาไม่สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ครอบคลุมและทั่วถึง นอกจากนี้การนำเสนอโครงการของประชาชนมีจำนวนมากและซ้ำซ้อน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น
๒. หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมไม่ครบองค์ประชุม ทำให้การนำเสนอปัญหา ความต้องการและโครงการของประชาชนไม่ครบถ้วนและไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบปัญหาและให้คำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๓. ประชาชน และ ผู้นำบางส่วนไม่ให้ความสำคัญในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจไม่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์และประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือและใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านในปีต่อไปได้เท่าที่ควร

๔. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกระบวนการดำเนินงานของระบบราชการ เช่น การเสนอของงบประมาณต่างๆ วิธีการงบประมาณ เป็นต้น

๕. การนำเสนอปัญหา ความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนจะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการพื้นฐานเพียงด้านเดียว ส่วนในด้านอื่น ๆ ไม่มีการนำเสนอเท่าที่ควร นอกจากนี้ประชาชนมองว่าการนำเสนอโครงการเข้ามาไม่มีการนำไปดำเนินการใด ๆ ทำให้เกิดความเพิกเฉยต่อการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ควรชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และขอความร่วมมือส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมประชาคม ร่วมชี้แจงและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

๒. ในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่คือ ควรให้หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์และสัดส่วนประเด็นการพัฒนาในภาพรวมของตำบลเพื่อใช้เป็นแนวทางในจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คือ ให้ครอบคลุมและครบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ด้าน โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาในภาพรวมของตำบล

๓. ควรมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มและองค์กรสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน ได้มีการประชุมย่อยเพื่อได้ร่วมเสนอปัญหา ความต้องการ โครงการ และพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมของหมู่บ้าน เสร็จแล้วรวบรวมเป็นปัญหา ความต้องการ และโครงการของหมู่บ้าน นำเสนอในที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่คือต่อไป

๔. ควรมีการสร้าง ความเข้าใจให้ประชาชน ชุมชนและส่วนราชการที่ขอรับความช่วยเหลือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลแม่คือ ว่าเทศบาลตำบลแม่คือมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ระยะเวลาและตามลำดับขั้นตอนในการดำเนินการ

๕. ควรมีการกำหนดสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่คือในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ครอบคลุมและครบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ด้าน

๖. ควรสร้างค่านิยมจิตสาธารณะ ปรับทัศนคติและบทบาทของประชาชน ผู้นำชุมชน ในการนำเสนอโครงการหรือปัญหาของหมู่บ้าน ควรมองเห็น ประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาในภาพรวมของตำบลเป็นสำคัญ และ อย่างแท้จริง

๗. ควรให้แต่ละหมู่บ้านจัดทำแบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล ตำบลแม่คือ เพื่อจะได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ

ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่คือในรอบ ปีที่ผ่านมาที่จะต้องนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

นายมานิต จินะใจ
ประชาคม

ขอเสนอให้เทศบาลตำบลแม่คือได้ดำเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเทศบาลตำบลแม่คือขาดการ ประชาสัมพันธ์ทำให้ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และในการ ดำเนินการของเทศบาลตำบลแม่คือ ควรให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น

นางสาวเกษศิริรินทร์ กันทะอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

ในส่วนของสำนักปลัด การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้และครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล แม่คือ แต่ยังมีปัญหาในการนำเสนอกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ประชาชนที่นำเสนอมีจำนวนน้อย ทำให้ปัญหาและความต้องการของ ประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญใน การนำเสนอความคิดเห็นและให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในกระบวนการ ดำเนินงานของเทศบาล การลำดับความสำคัญของแผนการดำเนินงาน โครงการเพื่อให้ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของประชาชน หาก กรณีปัญหาเร่งด่วนตามหนังสือสั่งการจากหน่วยงานราชการ เทศบาลตำบล แม่คือสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านการประชาคมจากหมู่บ้าน เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นต้น ในส่วนของการบริหารจัดการ ภายในองค์กรเป็นไปตามมติเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่คือ

นางนงนาถ คำราพิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ถือได้ว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการประชุมประชาคม เพื่อที่จะให้ ประชาชนเกิดความเข้าใจและได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมองดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) มาจากประชาชนเป็นหลัก และผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

นายสุรียน สุริโยตร
ประธานคณะกรรมการฯ

จากการที่ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่คือ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะในการประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมาก จาก การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินโครงการ/ แผนงาน/กิจกรรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน งบประมาณ และห้วง

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าการดำเนินงานบรรลุความสำเร็จในระดับที่ดี แต่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เพิ่มขึ้น ควรมีการประเมินผลและติดตามโครงการแบบรายย่อย เพื่อวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คือต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางนงนารถ คำราพิช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/เลขานุการฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุรียน สุริโยตร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา/
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลแม่คือ

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานที่ประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

นางนงนารถ คำราพิช

ในการประชุมครั้งนี้ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอข้อแนะนำในการพิจารณาคัดเลือกประชาคมและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายชัชวาล ไชแสง

ผมขอเสนอชื่อ นายเจริญ นันฟู ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการคัดเลือกครั้งนี้ได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่

- นางนงนาถ คำราพิช จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิกำหนดไว้ ๒ ท่าน จากการศึกษาที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มาประชุมในครั้งนี้ จึงขอชี้แจง โครงการในแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๗ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
- โครงการอบรมประชาชนตั้งไว้ แต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ใช้ งบประมาณจากส่วนอื่นในการดำเนินการ
- นายชัชวาล ไชแสง จากการดำเนินโครงการฯ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันต้นแหวน ตำบลแม่คือ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นจำนวนมาก จึงไม่ขอรับเงินอุดหนุนในเทศบัญญัติ
- นางนงนาถ คำราพิช โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาสไม่ได้ดำเนินการ
- นายชวรินทร์ เชื้ออินจินดาวงศ์ บ้านนางมณี ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
- นางนงนาถ คำราพิช เทศบาลฯ ไม่ได้ดำเนินการ แต่ดำเนินการด้วยใช้งบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ถ้าเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพใช้งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลแม่คือ
- โครงการแข่งขันกีฬาตำบลแม่คือ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างก่อสร้างสนามกีฬา
 - โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ได้รับงบประมาณจากบ้านพักเด็ก เชียงใหม่
 - วัสดุกีฬาไม่ได้มีการเบิกจ่าย
 - โครงการด้านประกันสุขภาพ งบประมาณจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 - โครงการจัดซื้อเครื่องห่มกันหนาว ไม่ได้ดำเนินการ
- นายประเสริฐ บุญมา กรณีเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านมีการดำเนินการส่งเอกสารหลังการเบิกจ่ายหรือไม่ ซึ่งจำนวนเงินอุดหนุนมากเกินไป
- นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล เทศบาลฯ อุดหนุน ก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าตามว่าด้วยการเบิกจ่าย ต้องทำบันทึกส่งใช้ภายใน ๓๐ วัน ในช่วงประมาณเดือน สิงหาคมถึงกันยายน หากทางคณะกรรมการหมู่บ้านยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ต้องดำเนินการติดตาม
- นายประเสริฐ บุญมา การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการเบิกจ่ายเฉพาะอาหารว่าง ประมาณหนึ่งพันบาทต่อเดือน
- นางนงนาถ คำราพิช ขอให้สรุปแต่ละโครงการทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณภาพชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม รวมจำนวนทั้งหมด ๖๘ โครงการ นำไปปฏิบัติจำนวน ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๑

- หากทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามกองงานของเทศบาลฯ
- นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล การปฏิบัติตามเทศบัญญัติและตามแบบประเมินผล มีบางโครงการที่นำเงินงบประมาณจากภายนอกมาดำเนินการ
- นางนงนาถ คำราพิช การประเมินผลโดยการคำนวณจากแผนดำเนินงานทั้งหมด มีการนำเสนอโครงการ/แผนงาน แต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติจริง ซึ่งโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณจากเทศบาลมีการนำมาคำนวณร่วมด้วย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากกองงานได้แจ้งให้รับทราบ
- นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล จากค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๙- ๒๕๖๑ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนวันละ ๒๐๐ บาท แต่ในระยะหลังไม่มีการดำเนินการเบิกจ่ายเนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับการเบิกจ่าย จึงมีการใช้งบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแทน
- งานแผนที่ภาษี ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่และโรงเรือน โดยมีการจ้างเหมาบริการเก็บข้อมูล ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมคงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและอาคารจากกรมธนารักษ์ทั้งที่ดินและอาคาร ซึ่งทางกองคลังได้ใช้งบประมาณในการจ้างเหมาบริการและค่าวัสดุอุปกรณ์ในดำเนินการครั้งนี้
- นางพัชรี ธีรขจรวงศ์ จากการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ของกองการศึกษาที่ผ่านมา ขอแนะนำเรียนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งในส่วนนี้ได้ใช้งบประมาณไปใช้ในการปรับปรุงสนามกีฬา นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณจากบ้านพักเด็กมาจัดกิจกรรมทางการศึกษา
- นายชวารินทร์ เชื้อนจินดาวงศ์ โครงสร้างพื้นฐานที่ค้างดำเนินการ ได้แก่
- ๑.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบ้านโบสถ์ หมู่ที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการกันเงินไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าประมาณในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
 - ๒.โครงการทำราวกันตก เป็นโครงการต่อเนื่อง
 - ๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ (สันนงเขา)
- นายประเสริฐ บุญมา ขอเรียนถามการทำราวกันตกที่มีการดำเนินการอย่างไร
- นายชวารินทร์ เชื้อนจินดาวงศ์ การก่อสร้างราวกันตกมีการยกคานสูงประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร เป็นแนวไว้ก่อน และยกคานของผนังกันดินสูงประมาณ ๑.๕ เมตร
- นางนงนาถ คำราพิช ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเรื่องอะไรในการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

นายสุรียน สุริโยตร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผล โครงการ/แผนงาน เพื่อให้

นายกษิตกานต์ ปาจุวัง

ขอนำเรียนผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี เป็นการติดตามโครงการ/แผนงาน โดยนำโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวนมาก จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ๓๐ โครงการ แล้วนำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน ๕ โครงการ ทำให้ผลการติดตามและประเมินผลได้รับคะแนนที่เป็นศูนย์ ซึ่งบ่งบอกถึงการปฏิบัติและประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การที่มีการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนนั้น แต่ไม่สามารถนำไปใช้ในการเบิกจ่ายได้ มีผลต่อการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ฉะนั้น การปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมองในเรื่องความเป็นไปได้ในการดำเนินการของโครงการแต่ละปีว่าเป็นอย่างไร

-การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของกรจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ขอให้ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนได้รับทราบว่าเพราะเหตุใดคะแนนที่ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และหมู่บ้านควรมีการนำเสนอโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริง

-ในการติดตามและประเมินโครงการควรมีแนวทางเพื่อใช้ในการปฏิบัติ ดังนี้

๑.การประเมินประสิทธิภาพในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงคุณภาพ และมีความสอดคล้องหรือไม่ หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงปริมาณ มีการเบิกจ่ายตาม ยุทธศาสตร์และหน่วยงานผู้เบิกจ่าย

-โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ

-จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี

-จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน

-จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จก็จำนวนโครงการ

-โครงการที่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๓.การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ ควรมีแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นโดยคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น นำเสนอนายกเทศมนตรี และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นให้รับทราบ และประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป สิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

นางนงนารถ คำราพิช

ขอให้ท่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ประเมินแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายสุรียน สุริโยตร

จากการติดตามและประเมินโครงการ กระทบเห็นด้วยในการดำเนินโครงการทุกโครงการต้องมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการให้รับทราบ ซึ่งในแบบสอบถามเป็นการประเมินความพึงพอใจในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงให้ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ร่วมพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ และนำเสนอข้อเสนอแนะในภาพรวมของเทศบาล เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของเทศบาลต่อไป

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ร่วมประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็น และเห็นความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้พัฒนาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง